

# KITTIWANA

## FEBRUARY JOURNAL ISSUE 73



VALENTINE'S DAY



วารสารกลุ่มกิจการ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘





KITTIWANA GROUP



## ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มกิจการร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์

เมื่อเวลา 18:30 น. ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มกิจการ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

วารสารกลุ่มกิจการ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



## กลุ่มกิจการ มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการ คปอ./คสว.

เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ตึกสวนไม้ตะวันออก คุณสำราญ หายทะเล มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการและคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน 87 ท่าน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา





## กลุ่มกิจการสนับสนุนของรางวัลล้างโถงพาโศกวัดสุวรรณคีรี

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด และพนักงานกลุ่มกิจการ ร่วมทำบุญสนับสนุนของรางวัลที่ใช้ในกิจกรรม ล้างโถงพาโศก ในงานประจำปีขึ้นเขา เพาข้าวหลาม ที่จะขึ้นในวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ โดยมี คุณชญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย เป็นผู้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ วัดสุวรรณคีรี โดยมีเจ้าอาวาส วัดสุวรรณคีรี เป็นผู้รับมอบ ประกอบไปด้วย พัดลม 16 นิ้ว 5 ตัว หม้อหุงข้าว 5 อัน หม้อต้ม เอนกประสงค์ 2 เครื่อง เครื่องปั่น 1 เครื่อง นอกจากนั้น พนักงานกลุ่มกิจการ ยังร่วมทำบุญ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยงบประมาณในการสนับสนุนของรางวัลรวมกว่า 7,000 บาท



## กลุ่มกิจการ ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นตึกใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มกิจการนำโดย คุณชัญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย คุณนันททิฏกานต์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณณัฐฎปกรณม์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณภาสินี เอกวานิช ร่วมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากสมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และพนักงานกลุ่มกิจการ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นตึกใหม่อาคารกิจการ โดยในช่วงเช้า ได้มีพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย จากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความความเป็นสิริมงคล โดยในวันดังกล่าวกลุ่มกิจการ ยังได้จัดชุดอาหารคาว หวาน ไอศกรีม ผลไม้ ให้แก่ผู้ร่วมพิธีทำบุญและพนักงานได้รับประทานอีกด้วย



วารสารกลุ่มกิจการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



## กลุ่มกิจการ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการส่วน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 13:30 น. ได้มีพิธีมอบของขวัญให้แก่ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการส่วน และที่ปรึกษา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา



## กลุ่มกิจการ ให้การต้อนรับคณะ RAPPC และ Asia symbol Paper

เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา กลุ่มกิจการ ให้การต้อนรับคณะ RAPPC และ Asia symbol Paper โดยมี คุณสำราญ หาญทะเล ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ บรรยายในเรื่องสายพันธุ์ยูคาลิปตัส ของกลุ่มกิจการ ณ ห้องประชุม 1 ตึกสวนไม้ตะวันออก จากนั้นลงพื้นที่ยังโรงงาน ยูเนี่ยนวูดชิพ เพื่อชมกระบวนการผลิตของโรงงาน





### กลุ่มกิจการออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจในเครือ

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ กลุ่มกิจการเดินทางไปจัดบูธประชาสัมพันธ์องค์กร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โดยมีบริษัท ต่างๆ ร่วมออกบูธ เป็นจำนวนมาก นอกจากออกบูธประชาสัมพันธ์องค์กร และธุรกิจในกลุ่มกิจการแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้สมัครงาน ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจ สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง



วารสารกลุ่มกิจการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

## รายงานพิเศษ....รอบรั้วกิตติwana

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ พอได้ยินประโยคนี เป็นอันทราบกันดีว่า เทศกาลตรุษจีน เวียนมาบรรจบอีกครั้ง นี่คือการเฉลิมฉลองสู่การขึ้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก และเป็นหนึ่งในเทศกาลอันยิ่งใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

สวัสดิ์ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับรายงานพิเศษ รอบรั้วกิตติwana นะคะ ฉบับนี้ทีมงานจะพาไปชมภาพบรรยากาศในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มกิตติwana เมื่อปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมานะคะ กลุ่มกิตติwana และนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีนฯ ได้ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน โดยในช่วงเช้า คุณณนันททิภานต์ ดำเนินชาญวนิชย์ ทำพิธีไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ ณ หน้าตึกสวนไม้ตะวันออก ศาลชั้น 3 และบ้านพัก โดยในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีนฯ คุณณัฐพลกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณภาสินี เอกวานิช ก็ได้ทำพิธีไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่นเดียวกันค่ะ เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และดำรงมาเนิ่นนาน ที่เราคนไทยเชื้อสายจีน หรือแม้แต่นคนไทยแท้ๆ ก็ให้ความสำคัญกับเทศกาลตรุษจีนค่ะ ตรุษจีนปีนี้ ทีมงานรอบรั้วกิตติwana ก็ขอมอบคำอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ อั่งเปาตัวตั่วโก้” อันมีความหมายว่า ปีใหม่นี้ ขอให้พี่น้องกลุ่มกิตติwana สมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี และตลอดไปนะคะ

บท

ภาพ

บรรณาธิการ

นิตยสาร

ธรรมโชติ/นิสสรณ์

วัชรฯ เพิ่มพูล





วารสารกลุ่มกิตติวานา  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

# KITTIWANA

FEBRUARY JOURNAL ISSUE 73

FOR  
WEB  
SITE

SCAN ME



KITTIWANA GROUP

วารสารกลุ่มกิตติwana  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

VALENTINE'S DAY

